

TẤT CẢ CỬ TRI ĐÃ GHI DANH Ở VIRGINIA CÓ THỂ BỎ PHIẾU SỚM, TRỰC TIẾP HOẶC QUA BƯU ĐIỆN.

NHỮNG CÁCH BỎ PHIẾU

NHẬN PHIẾU BẦU QUA BƯU ĐIỆN

Yêu cầu nhận lá phiếu tại elections.virginia.gov/absentee trước **5 giờ chiều, ngày 25 tháng 10**. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu:

- **Qua bưu điện:** có dấu bưu điện đúng hoặc trước ngày 5 tháng 11 và nhận được trước trưa thứ Sáu, ngày 8 tháng 11.
- **Trước Ngày Bầu Cử:** đến văn phòng ghi danh cử tri, địa điểm có nhận phiếu, hoặc địa điểm bầu cử phụ.
- **Vào Ngày Bầu Cử (trước 7 giờ tối):** đến văn phòng ghi danh cử tri, bất kỳ phòng phiếu nào, hoặc địa điểm có nhận phiếu.

** Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, không bắt buộc phải có chữ ký có người làm chứng mới được bỏ phiếu qua thư. Quý vị cần cung cấp bốn số cuối của số an sinh xã hội và năm sinh. Nếu không có số an sinh xã hội, quý vị có thể thay bằng số ID cử tri.*

TRỰC TIẾP TRƯỚC NGÀY BẦU CỬ

Từ ngày **20 tháng 9** đến ngày **2 tháng 11**: Quý vị có thể bỏ phiếu sớm tại văn phòng ghi danh cử tri địa phương. Cũng có thể có một địa điểm bỏ phiếu phụ. Xin mang theo giấy tờ tùy thân được chấp nhận.

Tìm văn phòng ghi danh cử tri địa phương tại: elections.virginia.gov/VRO

TRỰC TIẾP VÀO NGÀY BẦU CỬ

Vào Thứ Ba, ngày **5 tháng 11 năm 2024**, hãy bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu. Các phòng phiếu trong Ngày Bầu Cử mở cửa từ **6 giờ sáng đến 7 giờ tối**. Mang theo giấy tờ tùy thân được chấp nhận.

Tìm địa điểm phòng phiếu tại: elections.virginia.gov/VoterInfo

Các ngày cần biết

Ngày 20 tháng 9 - Ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm tại văn phòng ghi danh cử tri địa phương hoặc địa điểm bỏ phiếu phụ. Tìm văn phòng địa phương: elections.virginia.gov/VRO

Ngày 15 tháng 10 - Ngày cuối cùng để ghi danh hoặc cập nhật địa chỉ để đi bầu bình thường cho cuộc bầu cử lần này

** Cử tri có thể đích thân ghi danh sau ngày này, cho đến Ngày Bầu Cử, và bỏ phiếu bằng cách sử dụng một lá phiếu tạm thời*

Ngày 25 tháng 10 trước 5 giờ chiều - Ngày cuối cùng để yêu cầu gửi phiếu bầu qua đường bưu điện

Ngày 26 tháng 10 (Thứ Bảy) - Các văn phòng ghi danh cử tri địa phương mở cửa để bỏ phiếu trực tiếp

Ngày 2 tháng 11 (Thứ Bảy) - Ngày cuối cùng để đích thân bỏ phiếu sớm tại văn phòng ghi danh cử tri địa phương

Ngày 5 tháng 11 (Ngày Bầu Cử) - Bỏ phiếu tại phòng phiếu. Các phòng phiếu mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.

MUỐN LÀM NHÂN VIÊN BẦU CỬ

Chúng tôi lúc nào cũng cần nhân viên bầu cử.

Tìm hiểu thêm và nộp đơn tại elections.virginia.gov/officer



ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

Sẽ được bỏ phiếu tại cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 năm 2024

ĐIỀU X. Thuế và Tài chính.

Mục 6-A. Miễn thuế bất động sản cho một số cựu chiến binh và phối ngẫu còn sống và phối ngẫu còn sống của quân nhân chết trong khi giao tranh trong khi thi hành nhiệm vụ.

Virginia Department of Elections
1100 Bank Street, First Floor, Richmond, VA 23219
info@elections.virginia.gov

ĐIỀU X. Thuế và Tài chính.

Mục 6-A. Miễn thuế bất động sản ~~cho~~ một số cựu chiến binh và phối ngẫu còn sống của quân nhân ~~chết trong khi giao tranh~~ chết trong khi thi hành nhiệm vụ.

CÂU HỎI ĐỀ BỎ PHIẾU

Hiến pháp Virginia có nên sửa đổi để việc miễn thuế hiện có cho người phối ngẫu còn sống của quân nhân chết trong khi giao tranh cũng áp dụng cho người phối ngẫu còn sống của quân nhân chết trong khi thi hành nhiệm vụ?

GIẢI THÍCH CHO CỬ TRI

Luật hiện hành

Nói chung, Hiến pháp Virginia đánh thuế tất cả bất động sản. Hiến pháp cũng quy định các loại bất động sản cụ thể có thể được miễn thuế. Hiện tại, Hiến pháp Virginia cho phép Quốc hội miễn thuế đối với nơi cư trú chính của người phối ngẫu còn sống của quân nhân nào được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác định là đã chết trong khi giao tranh.

Đề nghị sửa đổi

Việc sửa đổi được đề nghị sẽ mở rộng việc miễn thuế hiện hành để áp dụng cho tất cả người phối ngẫu còn sống của những quân nhân được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác định là đã chết trong khi thi hành nhiệm vụ, bao gồm những người đã chết trong khi giao tranh.

Kết quả bỏ phiếu thuận (yes) sẽ cho phép người phối ngẫu còn sống của một quân nhân đã chết trong khi làm nhiệm vụ cũng được miễn thuế bất động sản cho nơi cư trú chính, hiện chỉ dành cho người phối ngẫu còn sống của quân nhân chết trong khi giao tranh.

Kết quả bỏ phiếu không thuận (no) sẽ không cho thêm những người phối ngẫu còn sống trong trường hợp như vậy được miễn thuế bất động sản.

TOÀN VĂN SỬA ĐỔI

[Ngôn từ mới muốn đề nghị được gạch chân.
Ngôn từ cũ muốn xóa được gạch gĩa.]

ĐIỀU X

THUẾ VÀ TÀI CHÍNH

Mục 6-A. Miễn thuế bất động sản ~~cho~~ một số cựu chiến binh và phối ngẫu còn sống của quân nhân ~~chết trong khi giao tranh~~ chết trong khi thi hành nhiệm vụ.

(a) Bất kể các quy định của Mục 6, Quốc hội theo luật chung, và trong các hạn chế và điều kiện được quy định tại đó, sẽ miễn thuế bất động sản, bao gồm cả bất động sản chung của vợ và chồng, cho bất kỳ cựu chiến binh nào đã được Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ hoặc cơ quan kế nhiệm xác định theo luật liên bang là có một trăm phần trăm liên quan đến quân đội, bị thương tật vĩnh viễn và toàn diện, và sử dụng bất động sản làm nơi cư trú chính. Quốc hội cũng sẽ quy định việc miễn thuế này đối với bất động sản thuộc sở hữu của người phối ngẫu còn sống của một cựu chiến binh đủ điều kiện miễn trừ được quy định trong tiểu mục này, miễn là người phối ngẫu còn sống không tái hôn.

Sự miễn trừ này áp dụng cho nơi cư trú chính của người phối ngẫu còn sống mà không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc người phối ngẫu chuyển đến một nơi cư trú chính khác.

(b) Bất kể các quy định của Mục 6, Quốc hội theo luật chung, và trong các hạn chế và điều kiện được quy định tại đó, có thể miễn thuế bất động sản cho người phối ngẫu còn sống của bất kỳ quân nhân nào thuộc quân đội Hoa Kỳ đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác định là ~~chết trong khi giao tranh~~ chết trong lúc thi hành nhiệm vụ, đang sử dụng bất động sản làm nơi cư trú chính. Việc miễn trừ theo tiểu mục này sẽ chấm dứt nếu người phối ngẫu còn sống tái hôn và sẽ không được đòi miễn trừ sau đó. Sự miễn trừ này được áp dụng bất kể người phối ngẫu có được xác định là đã ~~chết trong khi giao tranh~~ trong lúc thi hành nhiệm vụ trước ngày tiểu mục này có hiệu lực hay không, nhưng việc miễn trừ sẽ không được áp dụng trong khoảng thời gian trước ngày có hiệu lực. Sự miễn trừ này áp dụng cho nơi cư trú chính của người phối ngẫu còn sống mà không có bất kỳ hạn chế nào đối với việc người phối ngẫu chuyển đến một nơi cư trú chính khác và không có bất kỳ yêu cầu nào buộc người phối ngẫu phải cư trú ở Tiểu bang Virginia vào thời điểm người quân nhân qua đời.